

Subject: CHIẾN THUẬT CỦA MỸ: ĐÁNH TAN NGA VÀ TÀI NHU THẾ NÀO ???

Lê văn Hoàng

Các Dân Tộc trong Nước Nga tuyên bố Độc Lập là rất hợp lý và đúng thời điểm. Trong khi tài nguyên của họ bị người Nga thâm tóm và con Dân của họ phải hy sinh ngoài chiến trường.

Làm bia đỡ đạn cho người Nga. Độc lập xong họ rút binh lính của họ về nước.

Coi như quân đội Nga suy yếu và tan rã.

Yen Nguyen

Kính Thưa Quý Vị.

Trước đây nếu có ai nghĩ rằng Nước Nga sẽ bị Thế Giới bao vây và phong tỏa. Thì đó là một điều HOANG TƯỞNG VÀ VIỄN VÔNG, nhưng giờ đây việc đó đã dần trở thành hiện thực. Nga bây giờ đã bị lún sâu vào chiến trường Ukraine không lối thoát, về Kinh tế thì bị cô lập không còn đường giao thương buôn bán. Tài sản bao năm nay gầy dựng và đầu tư ở nước ngoài. Đã bị tịch thu sạch sẽ.

- Thứ 1 : Trước tiên chúng ta hiểu sơ về Nước Nga. Trước Thế kỷ 12, phần nước Nga bây giờ, gồm nhiều Bộ Tộc sinh sống Độc lập với nhau. Chính vì thế mà vào khoảng năm 1240 quân Mông Cổ xua quân đánh chiếm và chinh phục một cách dễ dàng, từ đó tất cả các Bộ Tộc hàng năm phải Triều cống cho Mông Cổ. Mãi đến 100 năm sau, người Nga tức là người VIKING tập hợp các Bộ Tộc lại, kêu gọi một sự đoàn kết mới chống lại được quân Mông Cổ. Từ đó Nước Nga được thành lập và ra đời, đánh tan quân Mông Cổ và giành lại Độc Lập. Nước Nga lúc đó chỉ một phần bên Châu Âu mà thôi.

Nước Nga được thành lập trên danh nghĩa là BÌNH ĐẲNG VÀ CÔNG BẰNG cho tất cả mọi Dân Tộc, nhưng người Nga vẫn luôn được ưu tiên và nhiều quyền lợi hơn những Dân tộc khác. Từ đó mầm mống bất mãn và không tuân phục âm ỉ trong lòng các Dân Tộc, nhiều Dân Tộc đứng lên đòi tách riêng, nhưng tất cả đều bị tiêu diệt. Gần đây nhất là năm 1999 người Chechnya tuyên bố Độc Lập, liền bị Nga đem một đạo quân hùng mạnh đến thanh trừng và san phẳng các Thành Phố của Chechnya.

- Thứ 2: Việc gì đến rồi cũng có ngày đến. Ngày 16 – 2 - 2023 vừa rồi, năm khu vực thuộc Nga ĐÔNG LOẠT BẤT ĐẦU TRUNG CẦU DẪN Ý ĐỀ ĐỘC LẬP. Và họ cũng đã gửi những phái đoàn sang họp với Nghị Viện Châu Âu. PUTIN ĐÁNG HỌNG VÀ BẤT LỰC ĐÚNG NHÌN, làm gì bây chừ, đem quân đánh à. Lo mặt trận Ukraine còn chưa xong, thì Quân đâu mà đánh???

Mời Quý Vị nghe tin dưới đây:

<https://youtu.be/J8gQ5gUl8xQ>

Preview YouTube video Cùng Một Lúc Tại 5 Khu Vực Của Nga Tuyên Bố Trưng Cầu Dân Ý Về Độc Lập. Nga thảm bại tại Vulehdar.



Người VN có câu : GIẬU ĐỔ BÌM LEO. Bây giờ giậu chưa đổ, chỉ mới hơi nghiêng thôi. Mà bìm đã bắt đầu leo rồi Quý Vị ơi. Mai kia một nọ Nga thua trận thì khỏi phải nói. Hàng loạt các Dân Tộc đứng lên đòi Độc Lập. Đó là chuyện đương nhiên. Coi như NƯỚC NGA TAN RÃ và trở lại thời kỳ Thế kỷ 12.

Bây giờ chỉ có một phép màu, là giúp quân Nga chiến thắng và chiếm lĩnh toàn bộ Ukraine. Thì NƯỚC NGA MỚI TỒN TẠI VÀ ĐỨNG VỮNG.

- Thứ 3: Xong nước Nga, thì đến Tàu cộng. Trước Tết Putin có điện đàm cho Tập cận Bình. Putin có nhắc nhở và cảnh báo rằng: Hãy cùng nhau đoàn kết và trợ giúp Nga. Nếu không giúp, để Nga sụp đổ thì Tàu cộng cũng không tránh khỏi số phận.

Tàu cộng đang đứng trước ngã ba đường: Khó xử quá.

- Theo giúp Putin à. Mỹ và Châu Âu đã cảnh báo, nếu giúp sẽ nhận lấy hậu quả. Nên nhớ Mỹ và Châu Âu không có chơi võ mồm để hù giống như Putin lúc nào cũng đem hạt nhân ra hù dọa, mà gần cả năm nay có dám nhúc nhích gì đâu!!!

- Còn không giúp mà chờ Nga thua trận và sụp đổ, thì em đây cũng không thoát khỏi số phận. sao mà éo le và nghiệt ngã vậy Trời.

Hãy để ý điều này : Nếu Tàu cộng thật sự muốn giúp Nga, thì đã giúp ngay từ đầu cuộc chiến, lúc đó hai nước hợp lại sẽ tạo một lực lượng hùng mạnh, bây giờ Nga đang ngập ngập, Tàu cộng nhảy vô để chết chùm sao !!! Nếu Tàu cộng đủ BẢN LĨNH VÀ SỨC MẠNH thì ra mặt công khai giúp Nga rồi, sao lại lén lút giúp để cho Mỹ và NATO lên án thì chối leo leo. Tui hông có - Tui hông có giúp Nga - Đừng nói oan cho tui!!!

Nước Tàu được thành lập gồm khoảng 50 Dân Tộc. NHUNG NGƯỜI HÁN VẪN LÀ TRÊN HẾT, các Dân Tộc khác là cấp dưới, có những Dân Tộc bị đối xử như là nô lệ như : Mãn, Hồi, Mông, Tạng. Từ xưa giờ các Dân Tộc trong Nước Tàu, họ tranh giành đánh nhau triền miên, đã bao lần hợp rồi tan, tan rồi hợp, không ai chịu thua ai, HỌ KHÔNG THỂ NÀO SỐNG CHUNG HÒA HỢP VỚI NHAU ĐƯỢC, chỉ cần chính quyền suy yếu là rất dễ tan rã, giống như Nga bây giờ.

- Thứ 4: Trong một cuộc chiến. Tinh thần Bình Sĩ là quan trọng nhất, trước đây có một đoạn Youtube quay cảnh Lính Tàu đang trên đường đến Biên Giới Ấn Độ, Hầu như toàn bộ Lính trên xe đều khóc lóc bù lu bù loa, giống như em bé 2 tuổi xa vú Mẹ.

Vì người Tàu chỉ được phép có một con, nên họ nuông chiều, bây giờ xa nên không chịu được, tối lại bọn lính Tàu ngồi tùm năm tùm ba khóc lóc nhớ nhà. Lính kiểu này thì làm sao mà đánh giặc!!!

Chúng ta thấy Tinh thần của Ukraine không ??? Hiện nay có 35 ngàn Nữ Chiến Binh tình nguyện đi chiến đấu. Quá nể phục, yêu nước là phải hy sinh như vậy.

Quý Vị còn nhớ trước đây tại Afghanistan Tàu cộng có gởi một Tiểu Đoàn được coi là thiện chiến nhất, sang Afghanistan để phụ giúp và bảo vệ cho Phái Đoàn LHQ. Lính Tàu đang đóng trong một đồn, thì bị quân Taliban tấn công. Lính Tàu chưa có chống trả lại gì hết, cả Bộ chỉ huy Tiểu Đoàn bỏ chạy, lính cũng bỏ chạy theo. Phái đoàn LHQ cũng bái lạy luôn, thôi các Ông làm ơn về Nước dùm tôi, đi bớt cho rộng đất!!!

Về vũ khí thì chắc ai cũng biết rồi. Nhìn hàng tiêu dùng của Tàu là biết hàng dỏm rồi.

Nên nhớ hàng về Quân Sự là PHẢI THUỘC DẠNG TỐI TÂN VÀ THUƠNG HẢO HẠNG. Chiếc xe chúng ta chạy bon bon trên đường nhựa, mà còn bị hư lên hư xuống, đồ quân sự chạy mọi địa hình, leo đèo lội suối dốc đá gập ghềnh. Xe dỏm là đứng ngắt hết, ngay cả xe của Nga chết máy nằm đầy đường bên Ukraine thấy không???

Tóm lại nếu hàng Quân sự của Tàu tối tân và hiện đại, thì Tàu đã viện trợ cho Nga ngay từ đầu rồi. Vì hàng quá dỏm nên bọn chúng không dám trình làng. SỢ CÁ THỂ GIỚI BIẾT TẤT, thì hù dọa được ai bây giờ???

Nga lệ thuộc hoàn toàn vào các Bộ vi mạch điện tử nước ngoài, cho nên bây giờ Nga chết cứng, không sản xuất được các loại vũ khí tối tân.

Tàu cộng thì còn tệ lậu hơn nhiều. Tàu không những lệ thuộc vào Chip điện tử, mà còn lệ thuộc vào các động cơ cho Tàu chiến, máy bay, xe quân sự .v.v...Tất cả đều phải nhập từ nước ngoài. Đang chiến tranh ai bán cho mà mua!!!

- Thứ 5 : Mỹ là bậc thầy gài độ chiến tranh. Họ không bao giờ ra tay, mà dùng các nước khác. ĐÓ GỌI LÁ CHIẾN TRANH ỦY NHIỆM.

Trước đây Mỹ gài Nga vào Syria, nhưng Nga thoát được. Giờ đây bị dính bẫy chặt cứng tại Ukraine, nhìn tình hình kiểu này Nga rất khó mà thoát. Còn đối với Tàu thì Mỹ có rất nhiều đường binh:

- Tàu cộng rất nôn nóng chiếm Đài Loan vì Đài loan là một tiền đồn của Mỹ án ngữ phía đông. Đài Loan có nhà máy sản xuất Chip Điện Tử. Tàu cộng 60% là nhập từ Đài Loan. Nếu Đài Loan ngưng bán là Tàu cộng tê liệt ngay. Cho nên cần phải chiếm gấp. Mồi ngon quá Tàu cộng nhào vô kiếm ăn!!!

- Tàu và Ấn tranh chấp biên giới với nhau hàng trăm năm nay. Càng ngày càng đi vào bế tắc không giải quyết được, lực lượng hai bên dọc Biên giới luôn trong tình trạng căng thẳng và báo động. sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào???

- Quý Vị đã từng xem Phim hoặc đọc truyện Tàu. Chắc thường nghe từ Tây Bá Lợi Á. Đó vùng Siberia trước kia thuộc Tàu, người Tàu đã ĐẶT CHỦ QUYỀN VÀ CÓ QUAN CAI TRỊ, nơi đây dùng để lưu đày những tội phạm nguy hiểm. Nhưng đã bị

Nga Hoàng chiếm đóng. Người Tàu mỗi khi nhắc đến Tây Bá Lợi Á là họ ĐAU ĐÓN VÀ UẤT NGHẸN LÒNG. Từ khi lập quốc người Tàu luôn nuôi mộng đi ăn cướp các Nước khác để mở mang bờ cõi. Nhưng chẳng có cướp được ai, mà đất của Tổ tiên để lại là Vùng Siberia bị Nga chiếm mất. Quá tủ nhục và đau đớn!!! Vừa rồi một số Tướng lĩnh và các Quan chức Tàu, kêu gọi lợi dụng cơ hội chiến tranh Nga- Ukraine, đem quân đánh chiếm lấy lại Siberia. Quá dễ ăn, kẻo thom nhào vô.

Nói sơ về vùng Siberia. Tổng diện tích của Siberia là trên 13 triệu Km². Vùng Siberia nằm phía Bắc của Tàu khoảng 6 triệu Km². Gấp 3,5 lần Alaska, gấp 16 lần Nước VN. Tài nguyên thiên nhiên thì dồi dào, Alaska không thể so sánh được, trong khi hiện nay Tàu không còn chỗ ở, tài nguyên thiên nhiên thì hết sạch. Trên đời này không có gì lý tưởng cho bằng. Nếu Tàu có được Siberia!!!

Tàu đang áp dụng Chiến thuật giống như Nga đã áp dụng tại Ukraine. Đó là Nga mua chuộc và dụ dỗ những người Ukraine sống dọc biên giới với Nga, đó là vùng Donbass, xong cấp Hộ Chiếu và kêu gọi họ đứng lên Tự Trị. Đương nhiên Ukraine sẽ đem quân đến dẹp. Đợi có thể Nga đem quân qua bảo vệ Công Dân của họ.

Những cư Dân của Nga sống dọc Biên giới với Tàu, được Tàu ưu đãi và giúp đỡ tối đa. Đến nỗi những người Dân Nga nơi đây phải thốt lên rằng : SÓNG VỚI TÀU TỐT HƠN NGA NHIỀU !!! Bây giờ những Cư Dân Nga này được Tàu cộng cấp Visa, tiếp theo sẽ là gì??? Chắc chắn những người này sẽ TUYÊN BỐ TỰ TRỊ. Nga sẽ đem quân đi dẹp, lúc đó chắc chắn Tàu sẽ đem quân qua bảo vệ công dân của họ. Thế là chiến tranh nổ ra.

Chỉ cần Tàu nổ ra 1 trong 3 cuộc chiến với : Đài Loan, Ấn Độ và Nga, thì coi như Tàu bị sa lầy dính bẫy của Mỹ. Đại ca Mỹ chơi thế cờ gà rất độc đáo và hiểm độc. BIẾT THẾ MÀ KHÔNG SAO TRÁNH ĐƯỢC. Thấy gà độ kiểu Mỹ Siêu đẳng chưa Quý Vị???

- Thứ 6 : Nói về Vũ khí hạt nhân. Thì không đơn giản như một trái bom, thả xuống chạm đất là nổ đâu.

Muốn kích hoạt một vụ nổ Hạt nhân. Trước tiên phải bắn đầu đạn Hạt nhân đi, phải đợi đạt một tốc độ tối đa và độ dài tối đa. Lúc đó mới kích hoạt thì đầu đạn Hạt nhân mới nổ. Còn đang bay nữa chừng nếu bị đánh chặn, thì chỉ gây ra vụ nổ bình thường thôi. Tức là CHƯA CÓ VỤ NỔ HẠT NHÂN. Rõ chưa???

Nếu Vũ khí Hạt nhân dễ làm và dễ xử dụng. Thì Nước nào cũng làm được. Thế giới sẽ bị tiêu diệt ngay!!!

Nga có trên 6000 đầu đạn Hạt nhân. Nhưng chỉ có khoảng 700 giàn phóng, tất cả giàn phóng của Nga đều bị Vệ tinh của Mỹ sấm soi từng giây từng phút, nhất cử nhất động đều được báo về Bộ Chỉ Huy của Mỹ. Chỉ cần mở nắp chuẩn bị khai hỏa là bị tiêu diệt ngay.

Mới đây trong một cuộc Họp. Tổng Giám Đốc thám hiểm Không gian của Nga đã thẳng thừng nói ra điều này : Vệ Tinh Quân sự của Mỹ, họ có thể phá hủy hoặc vô hiệu hóa Vệ tinh Quân sự của chúng ta BẤT CỨ LÚC NÀO HỌ MUỐN. Chết chưa, thế là xong, ý nhắc nhở cho Putin và Tướng lĩnh Nga chớ có điên cuồng chơi Hạt nhân với Mỹ. Chưa hết còn nữa. Các Vệ tinh của Elon Musk luôn luôn và sẵn sàng vô

hiệu hóa và làm nhiễu sóng tín hiệu giữa mặt đất và các Vệ tinh của Nga. Lúc đó coi như các GIÀN PHÓNG CỦA NGA ĐỀU TỊT NGỒI. Các Pháo thủ ngồi chơi xơi nước!!!

Nên nhớ thời buổi bây giờ, hầu như bất cứ sinh hoạt gì như : Điện Thoại liên lạc, GPS dẫn đường, Internet .v.v... Đều hoàn toàn phụ thuộc từ vệ tinh.
Cho nên kết luận một câu : AI LÀM CHỦ KHÔNG GIAN, NGƯỜI ĐÓ SẼ LÀM CHỦ THẾ GIỚI.

Đến đây xin Quý Bà con hãy yên tâm đừng có lo sợ về hạt nhân nữa. Nếu Mỹ sợ Hạt nhân Nga, tại sao trước đây Mỹ vận động Ukraine giao hết trên 1000 đầu hạt nhân cho Nga. Quái lạ. Không ai hiểu nổi???

Nhưng nếu Tàu đem quân lấy lại Siberia thì chắc chắn Nga sẽ dùng hạt nhân. Vì hiện nay Nga giống như một Cao thủ võ lâm đã bị phế võ công rồi. Theo ước đoán thì hiện nay tại vùng Siberia, Nga có khoảng 5 Sư Đoàn, chỉ cần 1 tuần lễ là Tàu sẽ chiếm gọn Siberia.

Chúng ta còn nhớ trước đây Cựu TT Nixon có đề nghị Quốc Hội tăng ngân sách Quốc Phòng để chống lại khối cộng sản. Ngoại Trưởng Kissinger có nói một câu: CHÚNG TA KHÔNG CẦN PHẢI TÔN SỨC CHỐNG CS. MÀ ĐỂ CHO TỰ NÓ TỰ TIÊU DIỆT LẤN NHAU.

Cho nên bây giờ Mỹ không muốn phá hủy các giàn phóng hạt nhân của Nga. Chỉ VÔ HIỆU HÓA MÀ THÔI. Hãy để đó!!!

Tại sao phải như vậy???. Chắc chắn Tàu sẽ đem quân lấy lại Siberia. Lúc này Nga sẽ dùng hạt nhân để tiêu diệt bọn cs Tàu vô nhân tính.

THẾ LÀ XONG. THẾ GIỚI SẼ BÌNH YÊN VÀ CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN.

Lê văn Hoàng